
 
Íbúaráð Grafarvogs 5. febrúar 2024: Fyrirspurn íbúaráðs Grafarvogs um stefnumörkun 
varðandi eftirlitsmyndavélar MSS22050102 
 
Í framhaldi af fyrirspurn íbúaráðs frá því í maí 2022 varðandi uppsetningu á öryggis – og 

eftirlitsmyndavélum í Grafarvogi og svari frá borgarritara dagsettu 25. ágúst 2022 óskar 

íbúaráð Grafarvogs eftir upplýsingum um hvar málið sé statt innan borgarinnar í dag. Í svari 

frá borgarritara kom þá fram að  Reykjavíkurborg væri að huga að stefnumörkun til framtíðar 

varðandi eftirlitsmyndavélar í borginni. Er enn verið að vinna að stefnumörkun - og ef svo er 

liggur eitthvað fyrir um lok þeirrar vinnu? 


